

รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าของตราสารหนี้ผิदनัดชำระ

IFEC: บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสิ้นสุดถึง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565

สำหรับผู้ถือใบรับรองสิทธิในตราสารหนี้ผิदनัดชำระ และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ความคืบหน้าสถานะคดี การบังคับคดี และการได้รับชำระหนี้	แนวทางดำเนินการในอนาคต
<ul style="list-style-type: none"> ● ตามที่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้พิจารณา และมีกำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ดังรายละเอียดที่บริษัทได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้วนั้น บลจ.เอ็กซ์สปริง จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะเจ้าหนี้ได้รับเชิญจาก IFEC ให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อแจ้งความคืบหน้าในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ และเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการในลำดับถัดไป เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ● บริษัทได้ปรึกษาและขอความเห็นจากทนายความซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายฟื้นฟูกิจการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท ให้เป็นที่ปรึกษา รวมถึงเป็นทนายความผู้รับผิดชอบหลักคดีข้างต้น โดยขอเรียนแจ้งผู้ถือหุ้น ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ การประชุมข้างต้นเป็นเพียงการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่ง IFEC ในฐานะลูกหนี้ ได้จัดให้มีขึ้น และไม่ใช่อำนาจดำเนินการระงับพิจารณา และ/หรือนัดประชุมตามกระบวนการของกฎหมายฟื้นฟูกิจการ อันจะมีผลบังคับให้เจ้าหนี้ทุกรายต้องเข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด อีกทั้ง หากบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมข้างต้นแล้ว มีการรับรอง หรือยอมรับข้อเท็จจริงใดๆ อาจมีความเสี่ยงที่ IFEC อาจนำเรื่องดังกล่าวไปกล่าวอ้างเป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ ○ บริษัทได้พิจารณาความเห็นของทนายความที่ปรึกษา ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่า IFEC ไม่มีการนำส่งวาระการประชุม รวมถึงเอกสารอื่นใดที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในการนัดประชุมข้างต้นเพื่อให้บริษัทได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้า รวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับแจ้งจากทนายความที่ปรึกษา ดังนั้น บริษัทในฐานะบริษัทจัดการกองทุนซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นลงทุน จึงขอเรียนแจ้งว่าบริษัทไม่ได้เข้าร่วมประชุมกับทาง IFEC ตามที่ได้รับเชิญ ข้างต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทอยู่ระหว่างหารือแนวทางการดำเนินการในชั้นศาลร่วมกับทนายความที่ปรึกษา ซึ่งบริษัทจะใช้ดุลยพินิจในฐานะบริษัทจัดการอย่างรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ